

Số: /BC-HĐND-BPC

Lệ Thủy, ngày tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Thẩm tra các dự thảo nghị quyết HĐND huyện, các báo cáo của: UBND huyện, các cơ quan Tư pháp trình tại kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XXI

Thực hiện quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Pháp chế thẩm tra các báo cáo sau:

- Dự thảo nghị quyết Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023;
- Báo cáo của UBND huyện về: tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022¹; Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng; báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2022.

- Các báo cáo công tác của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (HĐPHPBGDPL); Công an huyện; Tòa án nhân dân (TAND); Viện kiểm sát nhân dân (Viện KSND), Chi cục Thi hành án dân sự (Chi cục THADS) huyện về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Trên cơ sở các nội dung các dự thảo nghị quyết, các báo cáo và từ tình hình thực tế, Ban Pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Về dự thảo nghị quyết chương trình giám sát của HĐND huyện

Qua thẩm tra, Ban Pháp chế thấy rằng: Để có cơ sở chuẩn bị, triển khai công tác giám sát năm 2023, Thường trực HĐND huyện đã dự kiến chương trình giám sát trên cơ sở tổng hợp các đề nghị của: Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, các Ban HĐND, các Tổ Đại biểu HĐND huyện và ý kiến kiến nghị của cử tri.

Như vậy, Thường trực HĐND huyện trình HĐND huyện ban hành nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 là cần thiết; đúng trình tự theo Luật² và phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn. Vì vậy, Ban Pháp chế nhất trí đề nghị các Đại biểu HĐND huyện thông qua dự thảo Nghị quyết.

2. Đối với Báo cáo tình hình kinh tế xã hội, QP-AN 6 tháng đầu năm 2022 của UBND huyện

2.1 Về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội

Trong 6 tháng đầu năm, huyện nhà triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thực hiện các thủ tục để khởi công các dự án trọng điểm quan trọng trong điều kiện diễn biến dịch Covid đã được kiểm soát nhưng vẫn còn rất phức tạp.

¹ Trên lĩnh vực thi hành pháp luật, QP-AN; nội vụ, thanh tra, địa giới hành chính...

² Điều 58 của Luật Hoạt động giám sát Quốc hội và HĐND ban hành ngày 20/11/2015

Song nhờ sự chỉ đạo điều hành tích cực, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, đồng hành của Nhân dân nên tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội cơ bản ổn định³.

Ban chỉ huy Quân sự huyện đã chủ động công tác tham mưu, cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn; tổ chức tuyển quân theo kế hoạch; công tác phòng thủ sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm⁴.

Lực lượng công an đã tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, nhận định, đánh giá đúng tình hình nên đã chủ động trong công tác phòng ngừa; bằng các biện pháp nghiệp vụ đã điều tra khám phá thành công sớm các vụ, việc phức tạp, kết quả điều tra đạt cao⁵; TNGT có giảm trên 03 tiêu chí⁶; đã nỗ lực quyết tâm cao hoàn thành cấp hơn 6.600 thẻ căn cước công dân; bảo vệ an toàn các ngày lễ, sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận.

Tuy vậy, qua theo dõi, Ban dự báo một số vấn đề cần quan tâm, đó là: Mặc số vụ phạm pháp hình sự, TNGT có giảm nhưng tính chất, mức độ phức tạp hơn (có 02 vụ giết người, TNGT có nguy cơ phức tạp như những năm về trước: xảy ra ít vụ nhưng chết nhiều người); còn có mô hình tự quản hoạt động còn cầm chừng, chưa đồng đều. Một số đối tượng có biểu hiện tìm cách xúi dục, kích động khiếu kiện đông người đối với các dự án công trình trọng điểm đang triển khai trên địa bàn.

2.2 Về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, tư pháp.

Công tác thanh tra được tập trung thực hiện trên một số lĩnh vực nổi lên trên địa bàn trong thời gian qua. Qua thanh tra đã phát hiện, xử lý nhiều vi phạm pháp luật, kiến nghị khắc phục, chấn chỉnh, thu hồi và hạn chế thất thoát tài sản của Nhà nước⁷.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung hướng về địa bàn cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số giúp nâng cao hơn về nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật. Công tác quản lý nhà nước lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính thực hiện có nề nếp.

³ Phạm pháp hình sự xảy ra 22 vụ (giảm 23 vụ so với cùng kỳ năm 2021);

⁴ Tổ chức đón 168 quân nhân xuất ngũ; tuyển chọn 205 công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao quân. Huấn luyện DQTV, tổ chức hội thao trung đội dân quân cơ động đúng theo kế hoạch.

⁵ Khám phá thành công sớm vụ Nguyễn Văn Minh thôn Lại Xá, xã Sơn Thủy;...Tỷ lệ điều tra khám phá: án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

⁶ Giảm 04 vụ, giảm 08 người chết, giảm 01 người bị thương so với cùng kỳ

⁷ Thanh tra phát hiện và kiến nghị thu hồi số tiền 346 triệu đồng từ các sai phạm trong đầu tư XD CB, quản lý NS

Tuy vậy, sau khi dịch Covid19 được kiểm soát, tình hình đơn thư khiếu nại có dấu hiệu tăng so với cùng kỳ⁸; một số đơn được huyện phân loại chuyển về cơ sở giải quyết theo thẩm quyền nhưng chế độ thông tin báo cáo về kết quả giải quyết chưa kịp thời nên vẫn còn trường hợp cử tri chưa thật sự hài lòng.

3. Đối với Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện

Trong 6 tháng đầu năm, TAND huyện đã có nhiều nỗ lực, khắc phục khó khăn trong điều kiện chống dịch⁹; cơ bản hoàn thành theo tiến độ nhiệm vụ đề ra. Công tác xét xử cơ bản bảo đảm tính nghiêm minh, đúng pháp luật, không để án quá thời hạn giải quyết; Kết quả xét xử đạt khá cao (*đã xét xử 171/226 vụ, việc đạt tỷ lệ 76%, tăng 15 vụ, việc so với cùng kỳ*).

Tuy nhiên, Tòa án cần tiếp tục hoàn thiện bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng xét xử của thẩm phán nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng các bản án theo tinh thần cải cách tư pháp trong tình hình mới. (*có Báo cáo riêng của TAND huyện tại kỳ họp*).

4. Đối với Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện

Viện kiểm sát đã cơ bản thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong 6 tháng qua. Đã chủ động kiểm sát trực tiếp về công tác quản lý người chấp hành hình phạt tù cho hưởng án treo và cải tạo không giam giữ tại cấp xã theo quy định; phối hợp với Tòa án tổ chức 07 phiên tòa rút kinh nghiệm đem lại hiệu quả thiết thực về kỹ năng thẩm vấn, chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa. Đã chú trọng theo dõi, giải quyết tin báo tố giác tội phạm, kịp thời đề ra yêu cầu điều tra, thu thập chứng cứ bảo đảm cho việc khởi tố, điều tra, truy tố có căn cứ, đúng pháp luật.

Tuy vậy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn một số việc tiếp tục khắc phục, đó là: Tỷ lệ giải quyết tin báo chưa cao, tiến độ còn chậm, có vụ việc còn phải gia hạn. (*có Báo cáo riêng của Viện KSND huyện tại kỳ họp*).

5. Đối với Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện

Sáu tháng đầu năm, Chi cục THADS đã có nhiều cố gắng trong điều kiện thực tế công tác thi hành án trên địa bàn rất khó khăn, phức tạp. Đã ban hành 05 quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án; ra quyết định thi hành án đúng hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực. Tổ chức thi hành xong 176/304 việc có điều kiện thi hành (đạt tỷ lệ 58%); *tăng 05 việc so với cùng kỳ*).

Tuy nhiên, số tiền thi hành xong còn khá thấp: 1.312.391.000/35.688.362.000 đồng (đạt 3,7%), *giảm 1,5% so với cùng kỳ năm 2021*). Một số vụ, việc giải quyết còn chậm, thiếu quyết liệt nên có cử tri tiếp tục phản ánh tại các đợt tiếp xúc cử tri.

⁸ Tiếp nhận 39 đơn, trong đó 10 đơn tố cáo, 29 đơn kiến nghị phản ánh (tăng 14 đơn so với cùng kỳ năm 2021)

⁹ Đã tổ chức thành công 02 phiên tòa hình sự trực tuyến theo tinh thần Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội.

6. Một số kiến nghị: Trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình trong 6 tháng cuối năm có những thuận lợi, khó khăn, có tác động không nhỏ đến việc thực thi pháp luật trên địa bàn. Do vậy, Ban Pháp chế kiến nghị một số nội dung sau:

1. Đề nghị HĐPHPBGDPL huyện tiếp tục đa dạng hơn hình thức tuyên truyền, thực hiện tốt chế độ thông tin hai chiều một cách chặt chẽ. Quan tâm hơn đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng yếu thế; chú trọng phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan ở các địa bàn đang thực hiện Dự án đường cao tốc Bắc Nam, phía đông Dự án cầu Nhật Lệ 3 và đường ven biển qua địa bàn huyện nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết và chấp hành pháp luật, tạo đồng thuận cao trong triển khai, thực hiện các dự án trên địa bàn.

2. Công an huyện tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Chú ý hơn về tội phạm lừa đảo qua mạng; an ninh tôn giáo trong tình hình mới; đấu tranh hiệu quả các hành vi vận chuyển pháo, thuốc nổ, ma túy sau khi các tuyến biên giới cơ bản được thông thương. Rà soát chất lượng các mô hình hoạt động thiếu hiệu quả; nắm chắc tình hình cơ sở; xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn huyện.

3. Các ngành trong khối Nội chính huyện tăng cường công tác phối hợp, tiếp tục tập trung rà soát các chỉ tiêu và có giải pháp, lộ trình để hoàn thành nhiệm vụ của ngành trong năm 2022.

4. Chi cục THADS huyện tập trung thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch; tham mưu cho BCD THADS huyện tổ chức cưỡng chế đối với những vụ việc mà đương sự có điều kiện thi hành nhưng cố tình chây ì, chống đối, tạo kỷ cương, tính nghiêm minh của pháp luật. Theo dõi các vụ, việc lập hồ sơ đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét miễn, giảm thi hành án theo đúng quy định.

5. Các xã, thị trấn tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền tại cơ sở. Phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin rà soát, xây dựng, bổ sung, hương ước, quy ước góp phần củng cố hoạt động tự quản, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư trên địa bàn.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế đối với dự thảo nghị quyết của HĐND huyện, Báo cáo của UBND huyện, báo cáo các cơ quan Tư pháp 6 tháng đầu năm 2022. Ban Pháp chế báo cáo để kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XXI được biết./.

Nơi nhận:

- TV Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện; (B/c)
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Thành viên Ban Pháp chế;
- Các đơn vị được thẩm tra;
- Lưu VT.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thanh Đức

